

Source : ข่าวสด

Date : 22 ม.ค. 2561 Page : 5

No: 61024335

ลดยกตัวน้ำตาลพณ.ยังคุมราคาขาย แนะห้างคีนกำไร-จัดโปรโมชันช่วยเหลือผู้บริโภค

พาณิชย์ส่งสัญญาณผู้ผลิตสินค้าใช้น้ำตาลเป็นส่วนประกอบ ควรจัดโปรโมชันคีนกำไรให้ผู้บริโภคหากราคาน้ำตาลปรับตัว แต่ยังคงสินค้าไว้ในบัญชีควบคุม หากร้านค้าขายน้ำตาลทรายเกินราคาเข้าข่ายมีความผิดละเมิดประกาศ กกร. มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับแสนบาท

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังจากกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศลดตัวราคาน้ำตาลตามราคาในตลาดโลก ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) อยู่ระหว่างการรอประกาศอย่างเป็นทางการของสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เพื่อเตรียมแนวทางดูแลราคาน้ำตาล และสินค้าที่ใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบ

โดยมาตรการที่จะใช้ในการบริหารจัดการจะให้คงสินค้าน้ำตาลไว้ในบัญชีรายการสินค้าควบคุมเช่นเดิม รวมทั้งไม่มีการยกเลิกเพดานราคาขายปลีกสูงสุดไว้ที่ 23.50 บาทต่อกก. เพื่อให้สามารถออกมาตรการได้ทันท่วงทีกรณีมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพราคา และใช้เป็นเกณฑ์ในการดูแลสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค เช่น การรายงานสต็อก การปรับขึ้นลงของราคาขาย

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทน้ำตาลลดตัว ราคาขายปลีกในตลาดจะปรับขึ้นลงตามราคาตลาดโลก หากราคาน้ำตาลปรับลด

ลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ผลิตสินค้าที่ใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าควรมีการจัดโปรโมชันคีนกำไรให้กับลูกค้า อาทิ ผู้ประกอบการเครื่องดื่มอัดลมต่างๆ รวมทั้งจะเชิญห้างโมเดิร์นเทรดมาทำความเข้าใจว่าจะต้องลดราคาขายปลีกน้ำตาลลงมาให้ผู้บริโภคเห็นชัดเจน แต่อาจจะให้เวลาช่วงหนึ่ง ที่ยังมีสต็อกเก่าเหลืออยู่

หลังประกาศเป็นทางการแล้วต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ก่อนว่าจะมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร หลังจากรับหนังสือจากกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว อย่างไรก็ตามในระยะนี้น้ำตาลยังเป็นสินค้าควบคุม ตามประกาศของ กกร. ที่จะต้องมีการกำหนดราคาขายสูงสุด ซึ่งราคาขายปลีกสูงสุดไม่เกินกิโลกรัมละ 23.50 บาท หากมีร้านค้าขายน้ำตาลทรายเกินราคากำหนดเข้าข่ายมีความผิดละเมิดประกาศ กกร. มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า การกำหนดราคาสินค้าเป็นสินค้าควบคุมจะช่วยในการบริหารจัดการ บางกลุ่มสินค้าอาจจะไม่มีมาตรการใดหากไม่มีการขึ้นลงอย่างผันผวน สินค้าบางประเภทผู้ผลิตอาจจะลดขนาด หรือปรับแพ็คเกจใหม่